



دفتر مقام معظم رهبری
www.leader.ir

ท่านผู้นำสูงสุดแสดงความขอบคุณต่อประชาชาติอิหร่าน ในกรณีการมีบาชีรัต - 23 /Feb/ 2013

ท่านผู้นำสูงสุดแสดงความขอบคุณต่อประชาชาติอิหร่าน ในกรณีการมีบาชีรัต(ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง) ความกล้าหาญ และการเข้าใจถึงสถานการณ์และหน้าที่ของประชาชน ในการร่วมกันสร้างพลังแห่งการเดินทางของประชาชนอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ..22บะฮ์มัน

ท่านอยาตุลลอฮ์ ซัยยิดอาลี คาเมเนอีผู้นำสูงสุด ได้กล่าวเมื่อตอนเช้าของวันจันทร์ในการสอนวิชาฟิกฮ์ระดับสูงของท่านว่า “ขอขอบคุณและสรรเสริญประชาชนอิหร่านต่อการมีบาชีรัต(ความรู้อย่างแจ่มแจ้ง) ความกล้าหาญ และการเข้าใจถึงสถานการณ์และหน้าที่ของประชาชน ในการร่วมกันสร้างพลัง การเดินทางของประชาชนอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติ..22บะฮ์มัน และท่านยังกล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งคนชราและคนหนุ่มสาว หญิงและชายทั่วประเทศนั้น คือการสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ หลังจาก34ปีแห่งชัยชนะการปฏิวัติอิสลาม และถือว่าเป็นเกียรติ(ความโปรดปราน) จากพระเจ้าเป็นเจ้าที่ตลอดชั่วชีวิตของพวกเขา ต้องทำการซูโกร (ขอบคุณต่อพระองค์) จากสิ่งนี้.

ท่านผู้นำสูงสุดได้เปรียบเทียบระหว่างการเฉลิมฉลองครบรอบการปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน กับการจัดงานฉลองครบรอบการปฏิวัติในประเทศอื่นๆว่า “ ศิลปะอันทรงคุณค่าสำหรับประชาชนชาวอิหร่านคือ พวกเขาเป็นเจ้าของการปฏิวัตินี้ และประชาชนถือว่า เป็นภาระหน้าที่สำหรับพวกเขาทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้น และด้วยเหตุผลดังกล่าว มรดกอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ (การปฏิวัติ) ซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งเกียรติยศและเอกราชนั้น จึงได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างล้นหลามในทุกๆพื้นที่ ที่มีความต้องการ.”

ท่านอิมามคาเมเนอี ได้กล่าวขอบคุณประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเดินทางครั้งนี้ “ มันคือช่วงเวลาที่สำคัญต่อเอกราชของเรา และศัตรูของประชาชาติอิหร่าน ต้องการให้ประชาชนอิหร่าน ไม่ขานรับต่อเสียงเรียกจากปฏิวัติและเสียงเรียกจากรัฐอิสลาม การเข้าร่วมของประชาชนทำให้ศัตรูพบกับความผิดหวังยิ่งนัก.”ท่านยังได้กล่าวถึงความพยายามของศัตรู ในการโฆษณาชวนเชื่อต่อการที่ประชาชนอิหร่านจะจิตใจงลงต่อการเข้าร่วมในการแสดงพลังในปีนี้อ่า . เป็นที่แน่ชัดต่อเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นแล้วว่า สิ่งที่พวกเขาได้เห็นและเข้าใจ จนนำไปสู่บทวิเคราะห์และทำการสรุปได้ว่า “ พวกเขาไม่สามารถประจันหน้ากับประชาชาตินี้ได้อย่างแน่นอน”.